

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (วิสามัญ) ชุดที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

นายพดด้วงเอก เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า โดยที่ที่ดินเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกฐานที่จะให้เกิดโภคผลอันจำเป็นแก่การเลี้ยงชีพของราษฎร การที่จะยึดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยมีการออกโฉนดที่ดินเป็นหลักฐาน ก็ควรต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม ปรากฏในทุกวันนี้ มีบุคคลบางคนใช้อุบายเอาที่ดินของผู้อื่นโดยมิชอบธรรม ถ้าปล่อยให้ดังนั้นย่อมเป็นการเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงสมควรตรากฎหมายขึ้น

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

เมื่ออภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และตั้งให้คณะกรรมการวิสามัญ มีจำนวน ๙ คนพิจารณา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. พลเอก มังกร พรหมโยธี
๒. พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์ทรงรงค์
๓. นายอรรถสิทธิ์ สัทธิมหาร
๔. นายเด็ริม วิจิณัยกุล
๕. นายเผด็จ ทิวะทัต
๖. นายพันธุ์ อินทวงศ์
๗. หลวงอรรถพรพิศาล
๘. นายประยัต เขียมศิลา
๙. นายสุวิธ พันธ์เศรษฐ

กำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๒.๐๐ นาฬิกา วันนั้น

โดยที่การเปิดยกระเบียบวาระ จึงได้ดำเนินการประชุมตั้งต่อไปนี้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติ

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

การบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งคณะกรรมการ  
 วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
 ๒๔๙๖ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ร่าง  
 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
 ๒๔๙๖ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ร่าง  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
 ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ระดับตามลำดับ  
 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้ในวาระที่ ๒ จน  
 จบร่าง และในวาระที่ ๓ ตกลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ ที่ระดับ  
 ตามลำดับ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของ  
 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมฉบับ

ที่ประชุมได้รับรองรายงาน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราช  
 บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.  
 ๒๔๙๖ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และร่าง  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
 ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ที่ระดับตามลำดับ

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับในวาระ  
ที่ ๒ จนจบร่าง และในวาระที่ ๓ ลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
ได้ทีละฉบับตามลำดับ

ก่อนเลิกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอขออนุมัติ  
ให้คณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม และคณะ  
กรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกาศใช้ประมวล  
กฎหมายอาญาและร่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔..... ดำเนิน  
งานนอกสมัยประชุมได้

ที่ประชุมอนุมัติ

ครั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดสมัย  
ประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๖ และประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวตอบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านพระราชกฤษฎีกา  
เปิดสมัยประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้  
ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๐ นาฬิกา

เจริญ บัณฑิตโร

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

คำปราศรัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสเปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๔๙๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ท่านผู้เป็นประธาน และท่านสมาชิกผู้มเกียรติทั้งหลาย

ฉันทนเป็นอันดีต่อสมัยประชุมวิสามัญในการประชุมคราวนี้ และ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา  
พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมแล้ว ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร  
จะได้อ่านให้ท่านทราบต่อไป

ในการที่จะได้เปิดสมัยประชุม ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลของ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอประทาน โอกาสสักเล็กน้อยที่จะกล่าว  
ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้เดินทางแยกย้ายกันไปยังภูมิดำเนาซึ่งเป็นที่  
เลือกของของท่าน

ก่อนอื่นในการประชุมตลอดสมัยประชุมวิสามัญ ๒๔๙๕ และ  
๒๔๙๖ สืบต่อเนื่องกันมานั้น ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประชุมกัน  
ได้ดำเนินไปโดยความเรียบร้อย และได้บังเกิดผลดีหลายประการแก่  
ประเทศชาติและแก่ประชาชน ทั้งนี้โดยที่ท่านประธานสภาผู้แทน  
ราษฎรได้ให้ไมตรีจิตต่อที่ประชุม กับทั้งท่านสมาชิกสภาผู้แทน

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒

ราษฎรทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนบรรดาบรรพ  
กฏหมายที่เสนอมานี้ในที่ประชุมของสภา ฯ นี้ ท่านประธานสภาผู้แทน  
ราษฎรได้ใช้ชนิดอย่างดียิ่ง จะเป็นทางฝ่ายรัฐบาลก็ดี ทางฝ่ายต้นนับ  
ก็ดี หรือจะเป็นทางฝ่ายค้ำรัฐบาลก็ตาม ท่านประธานสภาผู้แทน  
ราษฎรก็ได้ประทานโอกาสให้ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม  
ด้วยความเป็นธรรมอย่างดียิ่ง และสำหรับท่านรองประธานซึ่งบางครั้ง  
ก็ได้ทำหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรก็รู้สึกว่าคุณได้ปฏิบัติหน้าที่  
ดำเนินรอยตามท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยดีด้วยกัน

สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลายก็ได้ให้ความช่วยเหลือและมีไมตรีจิต  
ต่อรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้พิจารณาบรรดา  
กฏหมายต่าง ๆ ซึ่งทางรัฐบาลได้เสนอข้อมายังสภา ฯ นี้ และให้โอกาส  
ได้ประกาศออกใช้เป็นกฏหมายเพื่อจะได้ใช้ปฏิบัติในการบริหารราชการ  
แผ่นดินสืบไป และหวังใจว่าบรรดา กฏหมายเหล่านี้จะได้อำนวยคุณ  
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนตามควรแก่การณ์ และตามสมควรแก่  
กาลสมัย

ในการพิจารณากฎหมายทุกฉบับนั้น ท่านสมาชิกสภาผู้แทน  
ราษฎรทุกท่านก็ได้กรุณาให้เหตุให้ผล ซึ่งในที่สุดเราก็ได้ตรา กฏหมาย  
ออกมา เป็นกฏหมายที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะกระทำได้ อย่างไรก็ตาม

เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

ความจะเว้น ก่อวางเต็มมิได้ สำหรับท่านสมาชิกซึ่งให้ความสนับสนุนแก่  
รัฐบาลนั้น ก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลโดยท่านสมาชิกได้มี  
ความสมัครใจไปปรึกษาหารือกันก่อนที่จะได้มีการเสนอกฎหมายมายัง  
สภาฯ นี้ คล้าย ๆ กันไปทำหน้าที่ของกรรมการเพียงหนึ่ง กอนท  
กฎหมายนั้นจะเสนอมายังสภาฯ นี้ ซึ่งรู้สึกว่าได้กดดันกรอมมาอย่างค  
นับว่าท่านสมาชิกฝ่ายสนับสนุน รัฐบาลนั้น ได้แสดงไมตรีจิตต่อรัฐบาล  
เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณไว้ในบัดนี้ด้วย

และนอกจากนั้นบรรดากฎหมายต่าง ๆ ซึ่งได้ออกไปในสมัยนั้น  
จำนวนมากมายหลายฉบับ รู้สึกว่าถ้าไม่ได้รับความสนับสนุนจากท่าน  
สมาชิกฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งโตมความคิดความเห็นพ้องกันซึ่งเป็น  
ความเห็นอันดีแล้ว ก็เป็นการยากที่บรรดากฎหมายต่าง ๆ นั้นจะได้  
ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ และเมื่อได้พิจารณาถึงบรรดากฎหมาย  
ต่าง ๆ ที่ได้ประกาศใช้ไปในสมัยประชุมคราวนี้แล้ว จะเห็นได้ว่ามี  
กฎหมายสำคัญหลายฉบับ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่การบริหาร  
ราชการแผ่นดิน ให้ประเทศชาติและประชาชนมีความเจริญก้าวหน้าไป  
เป็นอันมากอีกบทหนึ่ง หรืออีกสมัยหนึ่ง ดังเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเขตบาด  
และกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเหล่านี้ จะเป็น  
เครื่องมือในการจัดองค์การ สำหรับบริหารกิจการทางฝ่ายท้องถิ่นให้

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ความเจริญก้าวหน้าไปยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าผลในการที่เราบูรณะห้อง  
ถนอมถาวรมาจนปรากฏว่า ในการแต่งตั้งบรรดาผู้ซึ่งจะเข้ามาเป็น  
สมาชิกหรือจะมาเป็นเทศมนตรีของสภาเทศบาลนั้น เราคิดว่าท่าน  
เหล่านั้นมาโดยมีความตั้งใจดีต่อบ้านเมืองของคนเหมือนกัน แต่ที่ว่า  
ตามที่เข้ามาแล้วปรากฏว่าผลนั้น ๆ ประชาชนก็ยังไม่พอใจมาก  
นัก ฉะนั้น ในการที่เราตรวจหมายฉบับนอกออกไปก็เป็นการที่เราเสีย  
สละ วิชิตเอกตั้งซึ่งเข้าใจว่าในสมัยเริ่มแรกระบบประชาธิปไตยนั้น  
ผู้ซึ่งราษฎรได้เลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้นก็จะเห็นว่าเป็นระบบ  
ประชาธิปไตยอันแท้จริงหรือสมบูรณ์ แต่เมื่อเราจะยึดถือตามระบบ  
ประชาธิปไตย โดยมีการเลือกตั้งจากราษฎรเข้ามาโดยตรงอีก ผล  
ก็เป็นดังที่กล่าวมาแล้ว คือประชาชนเขาไม่พอใจ เพราะว่าการงาน  
ต่าง ๆ จะดำเนินไปไม่ดีพอ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เสียสละแต่  
เพียงส่วนหนึ่ง คือส่วนหนึ่งเราให้ราษฎรเป็นผู้เลือกตั้ง และอีกส่วน  
หนึ่งเราแต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปช่วยกันบริหารท้องถิ่นอย่าง  
นั้นก็อาจจะได้ผล ทำให้งานในหน้าที่ของเทศบาลได้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น  
และจะเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ต้องเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้น ถ้าแม้ว่าเราได้ทำอย่างใดไปและ  
ประชาชนไม่มีความพอใจ หรือประชาชนไม่ได้ประคับประคองอันดีตาม



เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

สมควรแก่เวลาแล้ว ถ้าเราหันทำไปก็ยอมเป็นการทำตายตั้งนั้นๆลงไป  
ตามลำดับ เพราะฉะนั้นในการที่เราได้เปลี่ยนแปลงคราวหนึ่งแล้ว  
จะมีการลดหย่อนเกี่ยวด้วยการที่ราษฎรได้เลือกบุคคลเข้ามาบริหาร  
ของถนบ่าง ถ้าหากว่าได้ผลดีเป็นที่พอใจของประชาชน ก็คือว่า  
เรามั่นหนัก มั่นชาติ มีไฟดี แต่ว่าราษฎรได้เคยไปแต่เพียงที่  
ไม่ได้เลือกตัวบุคคลขึ้นมาตามแต่ใจ ก็คิดว่าผลที่ได้นั้นจะเป็น  
การส่งเสริมให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ และ  
ในที่สุดก็จะได้ผลไปถึงระบอบประชาธิปไตย อันเป็นประโยชน์แก่บ้าน  
เมืองเช่นเดียวกัน กฎหมายเหล่านี้ท่านส่งมาอีกในสภาฯ นี้ก็ได้  
กรุณาให้ตราเป็นกฎหมายในฉันท

และนอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งรัฐบาลจะได้  
พิจารณาเสนอมาซึ่งสภาฯ นี้ต่อไปโดยที่ยังเสนอไม่ทันในสมัยประชุมนี้  
ก็คิดว่าในเดือนมิถุนายน ศกนี้ ก็จะได้เสนอเข้ามา แต่เมื่อมีเรื่องรบกวน  
เพื่อที่จะจัดสรรที่ดินให้เป็นส่วนหนึ่งของราษฎร โดยถูกต้องตามความเป็น  
ธรรม จึงได้เสนอกฎหมายว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดินเข้า  
มาก่อน เพื่อแก้ไขการออกโฉนดเหล่านี้ให้เป็นธรรมแก่ราษฎรซึ่งได้มี  
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแต่เดิม และก็ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปในฉันท

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ซึ่งจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงประกาศใช้  
เป็นกฎหมายต่อไป

ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ รู้ดีว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทน  
ราษฎรได้มีความห่วงใยเป็นอันมาก และได้มีการโต้เถียงกันในเรื่อง  
เหตุผลทุกวิถีทาง แต่ในที่สุดกฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับไม่ตรีจติจาก  
ท่านสมาชิกทั้งหลายให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ อย่างน้อยกฎหมาย  
ฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ในการที่จะระงับการก่อความวิฉวาท การ  
ใช้กำลังโดยพลการในเขตท้องที่ตำบลบางบ่อ บางพลี ไปได้ และ  
ถ้าหากว่าจะ เป็นในเขตอื่นพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะช่วยราษฎรผู้ยากจน  
ของท่านให้ได้รับความยุติธรรมในการที่จะยึดถือกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไป  
ก็นับว่าจะ เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่บ้านเมืองของท่านเช่นเดียวกัน

ต่อไปกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ  
กฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒน์นาการแห่งประเทศไทย  
กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายซึ่งจะรวบรวมทุนรอนดำหรั้บมาช่วยเหลือ  
ประเทศชาติและประชาชนดำหรั้บในล่้วนบริการสาธารณและในล่้วน  
อาคารบ้านช่องของราษฎรซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณาให้ออกไปแล้ว  
ก็หวังใจว่ากฎหมายดังกล่าว อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ก็คง

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

จะได้เป็นประโยชน์แก่ราษฎรของท่านต่อไปอีกด้วย จึงขอขอใจ  
โดยอภัยคุณ

นอกจากกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งท่านทงหดหายก็ยอมทราบแล้วว่ามีรายการละเอียดประการใดบ้าง ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านได้โดยประมาณก็คือเราจะมีค่าใช้จ่ายเงินประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องไปผลิตให้เป็นผลประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนเท่ากับจำนวนเงินที่เราลงทุนไป ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ ซึ่งนับว่าได้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกตามจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไปนั้น นับว่าท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ไม่เพียงแต่รัฐบาล แต่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนของท่านเอง ก็หวังใจว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ตามลำดับต่อไปอีกด้วย

บรรดากฎหมายต่างๆ ที่สำคัญคงได้เรียนต่อท่านที่เคารพทงหดหายแล้ว บางฉบับก็ได้ประกาศใช้ไปบ้างแล้ว และบางฉบับก็กำลังนำความกราบบังคมทูลเพื่อประกาศใช้ต่อไป ก็หวังใจว่าพระราชบัญญัติที่ผ่านสมัยประชุมวิสามัญคราวนี้ทุกฉบับ เมื่อออกไปแล้ว

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

จะได้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายอีกว่า บรรดาสิ่งใด ๆ ที่จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนี้ ทางรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอมอบให้เป็นกุศลกรรมของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายได้รับไปจงทั่วกันทุกคนอีกด้วย

นอกจากนั้น เมื่อจะจากกันไปแล้วใคร่ขอฝากความคิดความเห็นบางประการ ซึ่งรัฐบาลจะได้ดำเนินการบริหารโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ คือสำหรับทางรัฐบาลนี้ เมื่อเวลาจะทำได้สิ่งใดก็ตามนั้นนโยบายและนอกจากนั้นก็ยังมีแผนการณ มีโครงการ มีการศึกษา ตลอดจนกระทั่งได้ของงบประมาณมายังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และกิจการเหล่านี้จะได้ดำเนินไปตามลำดับกาลและเวลา สำหรับในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทางรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าประเทศของเราได้บูรณะกันมานานนับเป็นเวลานานแล้ว แต่สำหรับประชาชนนั้นยังอยู่ในภาวะที่ยากจน ยังอยู่ในระดับการครองชีพที่ยังต่ำอยู่ สมควรที่จะได้ช่วยกันเร่งรัดเอาจริงเอาจังเพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์จากการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปให้เร็วขึ้น เพื่อสนองความต้องการอันทางรัฐบาลจึงคิดว่าในปี ๒๔๙๖ นี้เราจะเร่งไปยังครัวเรือนของราษฎร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รับภาระ และกระทรวงต่าง ๆ

เดิม ๗๐ คนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

ก็จะได้ร่วมกันในการที่จะเชิญหัวหน้าครอบครัวประมาณ ๓,๘๐๐, ๐๐๐ ครัวเรือน ตามลำดับเวลาต่อไป เพื่อมาให้การศึกษา การพดศึกษา ตลอดจนกระทั่งให้มีโครงการสำหรับครอบครัวว่าควร จะทำอะไรจึงจะเจริญ ให้มีโครงการเศรษฐกิจสำหรับครัวเรือน ให้มีการตั้งงบประมาณสำหรับครัวเรือนของคนว่าควรจะมีรายรับ รายจ่ายอย่างไร และสมควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรจึงจะทำให้ ครอบครัวของคุณมีความเจริญ โดยที่รัฐบาลมีความคิดอีกอันหนึ่งว่า ถ้าราษฎรทุกครัวเรือนจะได้มีการปฏิบัติเหมือนอย่างรัฐบาลและทาง ฌมาฯ ได้ปฏิบัติอยู่โดยวงแคบสำหรับครัวเรือนโดยอาศัยหลักวิชา ค่าง ๆ แล้ว ก็เชื่อว่าประชาชนทุกครัวเรือนและทุกคนจะได้ประโยชน์ จากการบริหารราชการแผ่นดิน และจะได้รับประโยชน์จากความ เห็นตเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มานั่งพราดไถ่ถียงกัน เพื่อ ที่จะได้อรรถกหมายให้เป็นหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ ให้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและแก่ประชาชน วิชาในต่างประเทศ ก่าตั้งสนใจกันมาก โดยอาศัยการตั้งกรมส่งเสริมให้เข้าร่วมอีกด้วย ก็เชื่อว่าทุกครัวเรือนของเราและราษฎรจะได้มีความเจริญเร็วกว่าที่ แด้วมา แต่จะเร็วเพียงไรและจะดำเร้งเพียงไรนั้น ย่อมแต่แต่ความ สันนิษฐานของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลาย ณ ที่น

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

ในที่สุดก่อนที่จะจากไป ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลของพระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ทั้งหลาย จงได้ดลบรรดาลและพิทักษ์รักษาให้ท่านประธานสภา  
ผู้แทนราษฎร ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนบรรดา  
เจ้าหน้าที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ทุกท่านอันเป็นที่เคารพรักทั้งหลาย ซึ่งจะได้เดินทางกลับไปยังบ้าน  
ของท่าน และไปเยี่ยมราษฎรของท่าน ขอจงประสบศิริสวัสดิ  
พิพัฒน์มงคล และมีความประสงค์ซึ่งใครขอให้สัมความปรารถนา  
ทุกประการ และขอฝากความระลึกถึงและความสุขสวัสดิ์ไปยังบุตร  
ภรรยาและครอบครัวของท่านด้วยทั่วกันทุกคน.

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คำปราศรัยของ พลโท พระประจักษ์ปัจฉิม

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสเปิดประชุมสมัยวิสามัญ

แห่งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี และท่านสมาชิกผู้แทนราษฎร

ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานและการร่วมมือของสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุมวิสามัญครั้ง

นี้ ด่านรู้สึกพอใจในการปฏิบัติอันเป็นส่วนก้าวหน้าของรัฐบาล  
 คนนี้ โดยมุ่งหวังในความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ  
 และความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนเป็นข้อใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่าง  
 ที่ทำไปเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าได้นักถึงประโยชน์ของปวงชนคนไทยเป็น  
 เบื้องต้น ยิ่งกว่านั้น ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กรุณาแจ้งให้ทราบถึง  
 แผนที่จะได้ทำการปรับปรุงกิจการของฝ่ายบริหาร โดยมุ่งหวังที่จะให้  
 ถึงครัวเรือนคอกองคควประชาชน ทั้งในด้านการค้าอาชีพ ด้านการสังคม  
 สงเคราะห์ และอื่น ๆ ซึ่งจะได้เร่งรัดจัดทำใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ด้วย

เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

แล้ว เข้าใจว่าคงจะทำให้บรรดาท่านสมาชิกทั้งหลายซึ่งต่างก็เป็น  
ผู้แทนของปวงชนชาวไทยรู้สึกมีความยินดีและพอใจเป็นอันมาก เพราะ  
ต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดและมีความประสงค์จะให้เป็นอย่างนั้นอยู่ทุก  
แล้ว

ในระหว่างสมัยประชุมครั้งนั้นแม้จะได้มีการโต้เถียงกันในทางความ  
คิดความเห็นบ้าง แต่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าเป็นอย่างดี เพราะการโต้เถียง  
กันนั้นได้ทำกันด้วยความหวังดี เพื่อให้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ผ่านส่ง  
ไปแล้วซึ่งส่วนมากก็เป็นร่างพระราชบัญญัติ ได้มีข้อความที่สมบูรณ์  
และเป็นประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดที่จะทำได้ ฉะนั้น ในนามของ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ใคร่ขอขอบพระคุณทางฝ่ายรัฐบาลที่ได้  
รับฟังความคิดเห็นความเห็นของสมาชิก และเบี่ยงไปด้วยไมตรีจิตและ  
ความหวังดีต่อบรรดาสมมติสมาชิกทั้งหลาย

นอกจากนี้ ในตำแหน่งของประธานสภาฯ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบ  
พระคุณบรรดาท่านสมาชิกผู้มั่งคั่งร่ำรวยทั้งหลายที่ได้มีส่วนช่วยกันรักษา  
ระเบียบของการประชุมของสภานี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
ฉะนั้น แม้หากจะมีการพดงพาดใด ๆ ในหน้าที่ของประธานก็ตาม ก็  
ใคร่ขอประธานอภัยด้วย



เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖

ในที่นี้ ในนามของสมาริภคณาธิบดีราชบุรุษ ข้าพเจ้าขอ  
 อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดด  
 บรรเทาให้ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีทุกท่านจงเจริญด้วย  
 กายและกำลังสติปัญญาสามารถฟันฝ่าอุปสรรค นำประเทศ  
 ชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไป.